



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๕๓,๖๔๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

องค์การนิสิตฝากนายกฯปฏิรูป

น.ส.สุวิภาณี เจริญมิตรมงคล นายกองค์การนิสิต ส่วนคนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ก็ถือว่าเป็นคนเก่งที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทย แต่ไม่ควรจะลืมเด็กไทยส่วนใหญ่ที่หลุดจากการศึกษาบังคับ (กศบ.) สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เปิดเผยว่า การที่ประเทศไทยได้นายก รัฐมนตรีคนที่ 29 เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างไม่ดีเสียอะไรเรื่อง จะเห็นว่าปัญหาการศึกษาของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าคิด ประเทศมีมากมาย ว่านายก คนที่ 29 คงทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับ ประชาชนชาวไทย เห็นผลงานตอนที่นั่งในตำแหน่ง คสช.ก็เห็นผลงานครึ่งหนึ่ง แต่มีอีกหลายส่วนที่ต้อง อาศัยบทพิสูจน์ความสามารถ โดยเฉพาะสังคมไทย เป็นสังคมที่มีความคาดหวังสูงมาก จะเห็นว่าปัญหา ทุกปัญหา ไม่ว่าจะปัญหาใหญ่ ปัญหาเล็ก ปัญหา เร่งด่วน และไม่เร่งด่วนต่างพุ่งความคาดหวังสู่ คสช. แขนงทั้งสิ้น ยิ่งตอนนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ก็มาเป็นนายก รัฐมนตรี ทุกคนก็ยิ่งคาดหวัง

“อยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ว่า การลด ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างแท้จริงต้องเลือก นอก และตั้งใจว่าทำสำเร็จแล้วเกิดการปรองดองขึ้น แล้ว ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ความขัดแย้งยังคง อยู่ การทำอะไรเพียงแค่เปลือกบางก็ทำให้เราไม่อยู่ บนความเป็นจริง การจัดความมั่นคงเพื่อลดความขัดแย้งและทำให้คนไทยหันหน้าเข้าหากัน อาจจะใช้ได้กับ บางพื้นที่เท่านั้น ขณะที่บางพื้นที่ที่ใช้วิธีการสร้างควม บันเทิง จัดคอนเสิร์ตไม่ได้ นอกจากนี้เรื่องการปฏิรูป การศึกษาไทย ไม่มีวันจะสำเร็จได้ หากปฏิรูปอยู่บน ระบบเดิม ที่ครูทำหน้าที่มากกว่าในโรงเรียน จน ไม่มีเวลาสอนหนังสือให้เด็ก ดังนั้นเรื่องงานธุรกิจใน โรงเรียนควรจะได้ลดบทบาทการทำงานธุรการของครู ให้น้อยลง และส่งเสริมครูให้สอนหนังสือให้เด็กอย่าง เต็มที่ และควรมีการสำรวจว่าครูในแต่ละรายวิชาได้ สอนในวิชาที่ตัวเองถนัดหรือขมหรือไม่ การใช้ครู ให้สอนในวิชาที่ครูไม่มีความรู้เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ที่ทำให้เด็กไทยขาดศักยภาพในการเรียน ประเทศไทย มีเยาวชนที่ไปคว้ารางวัลด้านการเล่นและมีความ สามารถจำนวนหนึ่ง แต่ยังมีเยาวชนน้อยมากเมื่อเทียบกับ เด็กไทยที่ขาดความรู้ ความสามารถ อยากเห็นนายก รัฐมนตรีใส่ใจเด็กที่ขาดโอกาสซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน

